

Xây dựng huyện uỷ "bốn tốt"

SỰ CẤU TẠO VÀ PHÂN CÔNG CỦA HUYỆN ỦY HẢI-HẬU ĐÃ ĐƯỢC CẢI TIẾN NHƯ THẾ NÀO?

Lê Hoàn

Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Vài năm qua, nhất là từ sau khi có Nghị quyết của ban bí thư Trung ương Đảng về “kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện uỷ”, đồng thời được sự hướng dẫn của Tỉnh uỷ Nam-hà, sự cấu tạo và phân công trong nội bộ Huyện uỷ Hải-hậu đã được cải tiến theo phương hướng tăng cường giúp đỡ cho xã, hợp tác xã, tăng thêm cán bộ nữ và cán bộ trẻ.

1 □ Tăng cường đi sát giúp đỡ cho xã, hợp tác xã

Mấy năm trước, sự phân công trong Huyện uỷ như sau: các uỷ viên thường vụ phụ trách các khối và kiêm phụ trách các miền trong huyện (nhưng không đi sâu vào một xã nào cả); các huyện uỷ viên thì số đông được phân công phụ trách ngành trên huyện; có 6 huyện uỷ viên trực tiếp công tác ở cơ sở (làm bí thư đảng uỷ xã, chủ nhiệm hợp tác xã, đội trưởng đội sản xuất), và cũng chỉ có 6 đồng chí huyện uỷ viên làm phái viên phụ trách xã. Sự phân công trên đây có nhược điểm là làm cho sự giúp đỡ, chỉ đạo của Huyện uỷ đối với các xã, hợp tác xã thiếu chặt chẽ. Các đồng chí uỷ viên thường vụ huyện uỷ và huyện uỷ viên ít đi sâu xuống giúp đỡ cho các xã và hợp tác xã một cách thiết thực, mà thường nặng về đôn đốc chung chung. Đã vậy, khi xuống xã, hợp tác xã, lại chưa đi sâu vào các chi bộ và đảng bộ cơ sở. Trong cấu tạo huyện uỷ có đồng chí trực tiếp công tác ở cơ sở là cần, nhưng số đồng chí đó chiếm tỷ lệ cao thì cũng ít tác dụng thiết thực đối với sự lãnh đạo chung của huyện uỷ. Vì vậy, nhiều

xã thiếu sự giúp đỡ thường xuyên, tích cực, cụ thể của Huyện uỷ nên phong trào chuyển biến chậm chạp.

Từ giữa năm 1965, Huyện uỷ đã quyết tâm khắc phục thiếu sót trên đây. Huyện uỷ đã khẳng định rằng: “có chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" là có tất cả”, do đó, phải đi sâu giúp đỡ cho xã, hợp tác xã, nhất là trong việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Trước hết, huyện uỷ đã rất chú trọng tăng thêm được nhiều huyện uỷ viên làm phái viên phụ trách xã, chủ yếu bằng cách rút bớt các đồng chí huyện uỷ viên ở cơ sở (chủ nhiệm hợp tác xã, đội trưởng đội sản xuất, bí thư đảng uỷ xã). Huyện uỷ có 27 đồng chí đã phân công hẳn 11 đồng chí làm phái viên phụ trách xã và 1 đồng chí trực tiếp làm bí thư đảng uỷ xã. Nếu tính cả số phái viên không phải là huyện uỷ viên thì Hải-hậu có 18 đồng chí chuyên phụ trách xã. mỗi đồng chí phụ trách từ 2 đến 3 xã. Ban thường vụ huyện uỷ có 9 đồng chí. Mỗi đồng chí được phân công phụ trách một khối là chính, đồng thời phụ trách chung hai miền (từ 4 đến 5 xã), nhưng đi sâu vào giúp đỡ cho một xã (thường là xã phong trào có nhiều khó khăn hoặc còn yếu). Ngoài xã phụ trách chính, đối với các xã khác trong miền, các uỷ viên thường vụ huyện uỷ cùng các đồng chí phái viên giúp xã giải quyết các vấn đề lớn về tư tưởng, tổ chức (như đoàn kết nội bộ...) hoặc các việc đột xuất về sản xuất, chiến đấu (như bị máy bay địch bắn phá...).

Ngoài các uỷ viên thường vụ phụ trách các khối. Huyện uỷ phân công 6 huyện uỷ viên phụ trách các ngành (kiểm tra, tuyên giáo, thanh niên, phụ nữ, công nghiệp địa phương, thuỷ lợi). Đồng thời phụ trách một ngành, mỗi đồng chí còn được giao trách nhiệm giúp đỡ cho một xã. Huyện uỷ xác định trách nhiệm của các đồng chí này là phải coi việc phụ trách ngành cũng như giúp đỡ cho xã đều quan trọng ngang nhau, phải vừa giúp đỡ xã, vừa lãnh đạo ngành cho tốt.

Tùy tình hình cụ thể của từng nơi, mỗi huyện uỷ viên đều đăng ký giúp đỡ cho xã về các mặt như xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trở thành

"bốn tốt", phấn đấu đạt năng suất cao về lúa, v.v... Do đó, đã phát huy được mạnh mẽ hơn trách nhiệm của mỗi huyện uỷ viên trong việc giúp đỡ cho cơ sở. Và thực tế, qua sơ kết, hầu hết huyện uỷ viên đều đã góp phần tích cực của mình giúp xã đạt và vượt các chỉ tiêu cụ thể về các mặt.

Nhờ cải tiến sự cấu tạo và phân công, Huyện uỷ đã nắm chắc được tình hình, giúp đỡ cho các xã, hợp tác xã được kịp thời, cụ thể, thiết thực hơn trước, tăng cường được kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tại chỗ cho xã, hợp tác xã. Do đó phong trào ở cơ sở mau chóng vươn lên, các mặt sản xuất, chiến đấu, chấp hành các chính sách, đời sống của quần chúng, công tác xây dựng đảng và các tổ chức quần chúng ở Hải-hậu ngày càng tiến bộ. Cuối năm 1966, Hải-hậu đã có 50% số đảng bộ xã, 51% số chi bộ, 52% số tổ đảng, 53,7% số đảng viên đã đạt yêu cầu "bốn tốt". Cũng do cải tiến sự cấu tạo và phân công, nên bản thân Huyện uỷ đã giảm bớt được rất nhiều tình trạng hội họp liên miên và công văn, giấy tờ nhiều. Các uỷ viên thường vụ, huyện uỷ viên phụ trách các khối, các ngành của huyện, do đi sâu vào giúp đỡ cho một xã, nên nắm tình hình của cơ sở được toàn diện hơn, đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của tập thể Huyện uỷ được tốt hơn trước.

2 □ Tăng thêm cán bộ trẻ và cán bộ nữ trong huyện uỷ

Khoá trước, ban chấp hành đảng bộ Hải-hậu chỉ có một đồng chí là nữ làm hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ huyện, không có một huyện uỷ viên dưới 30 tuổi. Bình quân tuổi đời của các đồng chí trong Huyện uỷ là 40.

Khoá này, Huyện uỷ Hải Hậu đã bước đầu có tiến bộ trong việc cấu tạo thêm thành phần nữ và trẻ vào Huyện uỷ. Huyện uỷ đã có 4 đồng chí là nữ, chiếm gần 15% tổng số huyện uỷ viên; có một đồng chí 27 tuổi, và bình quân tuổi đời của các huyện uỷ viên là 36.

Sở dĩ tăng thêm được một số cán bộ nữ và cán bộ trẻ trong huyện uỷ, là do Huyện uỷ đã chú trọng đấu tranh khắc phục những nhận thức không đúng đắn của một số cán bộ, đảng viên trong việc đánh giá cán bộ nữ và cán bộ trẻ, như cho cán bộ trẻ chưa được rèn luyện và không có thành tích

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cho cán bộ nữ là “thiếu khả năng”; sợ đưa các đồng chí đó vào thì sẽ mất đoàn kết trong cán bộ, v.v...

Đi đôi với việc xây dựng những nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên, để chuẩn bị cho việc đề bạt cán bộ nữ và cán bộ trẻ, Huyện uỷ Hải-hậu đã chú trọng bồi dưỡng năng lực công tác cho các đồng chí nữ và trẻ có triển vọng vào huyện uỷ, nhất là về năng lực có thể giúp đỡ được cho xã, hợp tác xã, có thể phụ trách được một ngành của huyện, bằng cách phân công các đồng chí đó cùng với các uỷ viên thường vụ và huyện uỷ viên phụ trách các miền, các xã.

Nhờ có chuẩn bị như vậy, số đồng chí nữ và trẻ trong Huyện uỷ Hải-hậu đã được tăng thêm và vẫn bảo đảm đúng tiêu chuẩn huyện uỷ viên. Trong 4 nữ huyện uỷ viên thì một đồng chí làm hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ huyện, một đồng chí làm bí thư huyện đoàn thanh niên, còn hai đồng chí làm phái viên huyện uỷ.

Thực tế thời gian qua, các đồng chí đó, được sự giúp đỡ của tập thể Huyện uỷ, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên trong huyện cộng với cố gắng của bản thân từng người, đã hoàn thành được tương đối tốt nhiệm vụ của Huyện uỷ giao cho, cũng không kém các đồng chí huyện uỷ viên cũ và nam giới.